



# จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวรายวัน  
Newsletter

ฉบับที่ 31 ปีที่ 12 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560



งานประชาสัมพันธ์จันทรเกษม

## พลศึกษา ชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วม “งานวันเด็ก”



สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม รับประทานอาหาร

ร่วมกิจกรรมกับพี่ ๆ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งมีอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมให้บริการอีกด้วย ณ สนามกีฬาในร่ม ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

## งดใช้สนามชั่วคราว

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งเรื่องการใช้สนามกีฬาในร่มของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า จึงขอประกาศงดใช้สนามชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ม.ค. 61 ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

**ปิดบริการชั่วคราว**

## ร่วมใช้สิทธิ เลือกตั้ง กกก.สภาฯ

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

หมายเลข 1 นายโอฬาร สว่างนุวัตรกุล

หมายเลข 2 นายก่อกุล กีฬาพัฒน์

ขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ที่ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และที่ทำการคณะต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ [www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)

## รณรงค์ “ลดการมาสาย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รณรงค์วิธีลดการมาเรียนสาย เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนสาย พร้อมและวิธีลดการมาสาย ดังนี้

- 1.เข้านอนไม่เกิน 5 ทุ่ม จะได้พักผ่อนได้เพียงพอ
- 2.ตื่นนอนก่อนเวลา เพื่อมีเวลาเดินทางมากขึ้น
- 3.รู้จักแบ่งเวลาและให้ความสำคัญกับการจัดการตนเอง
- 4.เพื่อเวลาไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝนตก
- 5.เมื่อเดินทางถึงควรเข้าห้องเรียนทันทีโดยไม่รอผู้อื่น



## ของหายได้คืน !!!

ขอชื่นชม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ เก็บกระเป๋าใส่ตังค์ได้ และนำส่งคืนงานประชาสัมพันธ์เพื่อตามหาเจ้าของ เจ้าของกระเป๋าตังค์ติดต่อบริษัทได้ทำงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีค่ะ



## มอบทุนการศึกษา

กองทุนฝึกหัดครูมัธยม - จันทรเกษม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามรภ.จันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
ประเภทที่ 1 เป็นคนดี มีน้ำใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเรียนดี  
ประเภทที่ 2 เป็นคนดี มีน้ำใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และขาดแคลนทุนทรัพย์

นักศึกษาคนใดสนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถขอและส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. - 4 ม.ค. 61 ณ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา

[chandra.ac.th](http://chandra.ac.th) วันที่ 15 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปปฏิบัติราชการในวันเลือกตั้ง สามารถยื่นความจำนงขอใช้สิทธิล่วงหน้าต่อประธานกรรมการและแสดงหลักฐานการอนุญาตเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

หลักฐาน : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้

สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวจันทรเกษมรายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://www.op.chandra.ac.th/pr/index.php/home>